

Số: /BC-BCĐ

Tuần Giáo, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện Công văn số 2253/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 04/11/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Phòng, chống bạo lực gia đình” huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Khó khăn

Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, khu vực. Cơ chế chính sách, kinh phí đầu tư cho công tác gia đình còn nhiều hạn chế. Đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế và trong đời sống sinh hoạt.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tham mưu chỉ đạo

Căn cứ công văn chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ tỉnh, Phòng Văn hóa và TT (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện) phối hợp với các cơ quan thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Phòng, chống bạo lực gia đình” huyện tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác gia đình năm 2020 tới 19/19 xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo phong trào đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể:

Kế hoạch số 21/KH-BCĐ về triển khai công tác gia đình năm 2020;

Kế hoạch số 47/CV-BCĐ ngày 09/3/2020 của BCĐ huyện V/v tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020;

Công văn số 67/CV-BCĐ ngày 11/4/2020 của BCĐ huyện về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020;

Kế hoạch số 84/KH-BCĐ ngày 01/6/2020 của BCĐ huyện về Tổ chức các hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch thí điểm “Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình” và đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

2. Công tác tuyên truyền

Cắt dán, treo 80 băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức phát 40 tin, 08 bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và xe lưu động tới 19/19 xã, thị trấn phục vụ cho trên 100 ngàn lượt người nghe.

Phòng Lao động -TBXH huyện phối hợp với Chương trình vùng Tuần Giáo tổ chức diễn đàn trẻ em cấp huyện và cấp xã (gồm 4 xã dự án: Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông, Pú Nhung) với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo dân tộc thiểu số năm 2020”, thu hút trên 100 trẻ em tham gia .

Phòng Văn hóa và TT, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền phòng, chống covid-19 tới 19/19 xã, thị trấn. Phối hợp với Phát triển vùng Tuần Giáo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trọng tâm tới 04 xã dự án: Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông, Pú Nhung.

3. Kết quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới

Qua chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện, đến nay 19/19 xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống BLGD; duy trì hoạt động của 151 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (GDPTBV); 175 Nhóm phòng, chống BLGD và 177 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; 19 đường dây nóng về phòng, chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn.

Các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và các Nhóm PCBL gia đình sau khi được thành lập đều xây dựng quy chế hoạt động. Tham gia CLB, các thành viên không chỉ tìm hiểu thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mà còn được chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, trang bị những kiến thức về phòng, chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; phổ biến những văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Các mô hình CLB gia đình là nhân tố quan trọng, góp phần hiệu quả trong công tác truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, giúp các gia đình giữ gìn hạnh phúc, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình của các xã, thị trấn đã chủ động tiếp nhận các thông tin, tin báo và kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn. Trực tiếp can thiệp để giải tỏa hoặc làm chấm dứt hành vi gây bạo lực gia đình, nhằm tránh làm tổn thương hoặc có nguy cơ gây thiệt hại, nguy hiểm về thể xác, tinh thần và về kinh tế đối với nạn nhân bạo lực gia đình. Chủ

động phối hợp với Tổ hòa giải để giải quyết mâu thuẫn tại địa bàn một cách hiệu quả. Tư vấn trực tiếp cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình về pháp luật, tâm lý, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Phối hợp với người đứng đầu cộng đồng dân cư tổ chức góp ý phê bình tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình theo Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Lập hồ sơ, thông kê báo cáo về vụ bạo lực, tình hình xử lý vụ bạo lực gia đình cho Ban chỉ đạo xã, thị trấn đúng thời gian quy định.

Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng được thành lập là nơi tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng không chỉ là nơi giúp đỡ nạn nhân khi có bạo lực gia đình xảy ra mà còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình, làm thay đổi nhận thức và hành vi đối xử trong gia đình tại khu dân cư.

Khi có vụ BLGD xảy ra trên địa bàn, các Nhóm phòng, chống BLGD kết hợp với Tổ hòa giải của các bản, khối phố kịp thời can thiệp, tư vấn, góp ý, phê bình tại cộng đồng, nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực gia đình tái diễn; năm 2020 có 02 vụ BLGD (giảm 02 vụ so với năm 2019).

Qua các hoạt động can thiệp, phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình nêu trên, đến nay các hành vi tiềm ẩn gây bạo lực gia đình đã giảm hẳn, những đối tượng gây bạo lực đều được can thiệp, xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi ứng xử của các thành viên trong gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi ngày một chuyển biến.

4. Kết quả thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

(có biểu mẫu báo cáo tổng hợp số liệu kèm theo).

5. Việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Các cơ quan thành viên BCD huyện phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các khu dân cư tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững của các bản, khối phố; năm 2020 do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên công tác tuyên truyền bằng các hình thức họp của nhân dân để tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống có phần ảnh hưởng. Phòng chuyên môn đã hướng dẫn công tác họp dân trước và sau các đợt giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và huyện. Năm 2020 tổ chức được 190 buổi tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống tại cơ sở.

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực gia đình; các loại sách, ấn phẩm như: Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới; Ngày Quốc tế hạnh phúc 30/3; Tháng hành động về phòng, chống BLGD và Ngày gia đình Việt Nam 28/6; kỹ năng giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; chuyên đề về gia đình, dòng họ, xây

dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp, đồng thời cũng phê phán, lên án những biểu hiện tiêu cực, xuống cấp đạo đức như: Nạn bạo lực, bất bình đẳng giới trong gia đình; tệ nạn xã hội, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những hành vi trái với thuần phong, mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Qua các đợt tuyên truyền, sinh hoạt, nhân dân đã thấy được ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ.

6. Kết quả các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống BLGD; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống BLGD trên cơ sở giới 25/11

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện; UBND các xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo “Phòng, chống bạo lực gia đình” các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống BLGD; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống BLGD trên cơ sở giới 25/11.

Chỉ đạo các cơ quan thành viên BCD huyện và BCD các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 10 - 20/3/2020; Ngày Gia đình Việt Nam, từ ngày 10/6/2020 đến ngày 28/6/2020. Bám sát các nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn của BCD tỉnh.

Qua các hình thức, nội dung tuyên truyền trên đã có tác động tích cực tới nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của gia đình, cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, góp phần tạo dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ.

7. Tình hình đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp

Hiện nay trên địa bàn huyện 100% cán bộ văn hóa xã kiêm nhiệm làm công tác gia đình và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.

Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên trao đổi thông tin, nghiệp vụ chuyên môn với công chức văn hóa xã, thị trấn. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc về phòng, chống bạo lực gia đình đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

III. KINH PHÍ CỦA ĐỊA PHƯƠNG BỔ TRÍ CHO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

Cấp huyện: Kinh phí phân bổ cho công tác gia đình năm 2020 lồng ghép trong phong trào “TĐĐKXDĐSVH” (10 triệu đồng).

Cấp xã, thị trấn: Kinh phí thực hiện công tác gia đình, thực hiện lòng ghép trong nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin hàng năm của UBND xã, thị trấn.

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của một số Ban Chỉ đạo xã, thị trấn chưa kịp thời; số liệu cung cấp chưa đầy đủ, chính xác.

Nhiều vụ bạo lực gia đình xảy ra không khai báo với chính quyền địa phương, khi nạn nhân bị thiệt hại lớn về sức khỏe và tinh thần mới có sự can thiệp của cộng đồng dân cư, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc can thiệp, giải quyết các vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn.

Kinh phí thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở chưa được triển khai thực hiện hiệu quả (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 143/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập).

2. Nguyên nhân

Cán bộ làm công tác gia đình từ huyện đến cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm. Sự phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống BLGD ở cơ sở chưa thường xuyên, chưa đồng bộ. Kinh phí bố trí cho công tác gia đình chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình...

Tiếp tục hướng dẫn tổ chức hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tăng kinh phí hoạt động cho công tác gia đình và phòng, chống BLGD.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Phương hướng

Phát huy vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể về triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống BLGD. Tập trung

nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Nhiệm vụ

Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống BLGD tại cơ sở.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

Định kỳ tổ chức và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại tỉnh và huyện.

Nâng cao hiệu quả công tác báo cáo, thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiếp tục hướng dẫn xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới và phòng, chống BLGD trên địa bàn.

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp phụ trách, kiêm nhiệm công tác gia đình tại cơ sở; hỗ trợ trang thiết bị, cấp phát tài liệu tuyên truyền công tác gia đình và phòng, chống bạo lực cho cơ sở.

Trên đây là nội dung báo cáo công tác gia đình năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và “Phòng, chống BLGD” huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- BCĐ công tác Gia đình tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VP.

**TM. BCĐ PT “TĐĐKXDĐSVH”
VÀ “PHÒNG, CHỐNG BLGD” HUYỆN
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Mùa Va Hồ**